

โครงการพัฒนาวิชาการที่ขออนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

(1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)

ด้านงานวิจัย

ลำดับที่	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ภาควิชา	หน่วยงานผู้ให้ทุน	ประเภทโครงการ
1	โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ปี พ.ศ. 2563	ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	งานบริการด้านวิจัย
2	โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	ดร.มนต์ชัย พิณจิตรสมุทร	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)	งานบริการด้านวิจัย
3	โครงการสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ด้านของเสีย	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศเยอรมันนี GIZ	งานบริการด้านวิจัย
4	โครงการการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิจัย
5	โครงการ “Agriculture Digitalization Policy (Recommendation for Thailand in Support of COVID-19 Recovery)”	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	FAO	งานบริการด้านวิจัย
6	โครงการ Perception Survey บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด ประจำปี พ.ศ.2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
7	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนอีทีเอฟยางพารา (Rubber ETF)	ผศ.ดร.มานะ ลักษณะมีรุโณทัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	การยางแห่งประเทศไทย	งานบริการด้านวิจัย
8	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ	ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิจัย

9	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ผศ.ดร.มานะ ลักษณะมีอรุณทัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	งานบริการด้านวิจัย
10	โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผศ.ดร.กมลภา กุลดิลก	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	งานบริการด้านวิจัย
11	โครงการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก. ในปีงบประมาณ 2562 ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมินผลประโยชน์จากงานวิจัยระหว่างดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2562	ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิเคราะห์
12	โครงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุคยพลากร	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	งานบริการด้านวิจัย
13	โครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	งานบริการด้านวิจัย
14	โครงการประเมินความคุ้มค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	งานบริการด้านวิจัย
15	โครงการ Feed the Future Innovation Lab for Food Security Policy Research, Capacity, and Influence (PRCI) 2021	ผศ.ดร.อรชส นภสินธุ์วงศ์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	Michigan State University	งานบริการด้านวิจัย

16	โครงการ Stakeholder Engagement Survey บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
17	โครงการการวิเคราะห์รายได้ในชนบทของประเทศไทย ระยะที่ 1	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	The World Bank	งานบริการด้านวิจัย
18	โครงการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ตามแนวทางคู่มือวิจัยเพื่อโอท็อป) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	งานบริการด้านวิจัย
19	โครงการศึกษานโยบายทางการค้าสำหรับวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมของประเทศไทย	ผศ.ดร.ณัฐพล พงนาประเสริฐ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์	งานบริการด้านวิจัย
20	โครงการ Stakeholder Engagement Survey ในส่วนของลูกค้า Customers	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ซี.เอ.ไอ. จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
21	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บ.ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จก.	งานบริการด้านวิจัย
22	โครงการธรรมาภิบาลและการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ผศ.ดร.อารีญา โอบิเดียกู	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	งานที่ปรึกษา
23	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท นำยุค จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท นำยุค จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
24	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท ช่างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ช่างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	งานบริการด้านวิจัย

25	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
26	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ จัดส่งสินค้าของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
27	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
28	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
29	โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561	รศ.ดร.อิทธิพงษ์ มหาธนเศรษฐ์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	งานบริการด้านวิจัย
30	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการของทีมงานขายของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท เสริมสุข จำกัด	งานบริการด้านวิจัย
31	โครงการปรับปรุงเกณฑ์การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทุกระดับของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ 256	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	งานบริการด้านวิจัย
32	โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มใหม่ในการให้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด (TBL) ปี 2564	ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	งานบริการด้านวิจัย

33	โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน) และศึกษาทิศทางแนวทางการดำเนินการในอนาคต	รศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหานครเศรษฐ์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	กรมการค้าภายใน	งานบริการด้านวิจัย
34	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิจัยการยกระดับขีดความสามารถใน การแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเอเชีย-แปซิฟิกที่ยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน – ระยะที่ ๒ การลดขยะภาคอาหารในห่วงโซ่อุปทาน	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	กระทรวงการต่างประเทศ	งานบริการด้านวิจัย
35	โครงการประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และชุมชนเมืองในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	งานบริการด้านวิจัย
36	โครงการประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และชุมชนเมืองในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา	รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	งานบริการด้านวิจัย
37	แนวทางและความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนบริการด้านยาจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาในชุมชน	ดร.สมหมาย อุดมวิทิต	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	งานบริการด้านวิจัย

38	การยกระดับศักยภาพโซ่คุณค่าปลาสวยงามของไทย กรณีศึกษาปลากัด	ผศ.ดร.กุลภา กุลติลก	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)	งานบริการด้านวิจัย
39	กลไกการยกระดับโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	งานบริการด้านวิจัย
40	การศึกษาการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งของไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19	ผศ.ดร.กุลภา กุลติลก	ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ	กองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)	งานบริการด้านวิจัย